

Số: /TB-VPHĐND&UBND

Bảo Yên, ngày

tháng 02 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liên – Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc ngày 16/02/2022

Ngày 16/02/2022, UBND huyện tổ chức họp trực tuyến với các xã, thị trấn Phố Ràng, Bảo Hà, Xuân Hòa, Phúc Khánh để triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện. Cuộc họp do đồng chí Tô Ngọc Liên – Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện chủ trì; tham dự cuộc họp có đồng chí Nguyễn Anh Dũng, Phó Chủ tịch UBND huyện, Phó Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện; lãnh đạo các cơ quan: Trung tâm Y tế, Bệnh viện đa khoa huyện, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa – Thông tin, Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài chính – Kế hoạch; Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông, Công an huyện, Ban chỉ huy Quân sự; thành phần dự họp tại điểm cầu các xã, thị trấn Phố Ràng, Bảo Hà, Xuân Hòa, Phúc Khánh gồm có các đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND và thành viên Ban Chỉ đạo xã.

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị, địa phương báo cáo và thảo luận tại cuộc họp; đồng chí Tô Ngọc Liên - Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch bệnh Covid-19 huyện thống nhất kết luận như sau:

Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong thời gian vừa qua, đặc biệt sau dịp Tết Nguyên đán tại một số cơ quan, đơn vị, địa phương xuất hiện tình trạng lơ là, chủ quan dẫn đến tình hình dịch bệnh tại một số địa phương có diễn biến hết sức phức tạp; chưa phát huy được vai trò của Tổ Covid cộng đồng; người dân xuất hiện tình trạng chủ quan, không chấp hành hoặc chấp hành chưa tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh; đặc biệt, theo phản ánh của người dân có tình trạng người dân không khai báo khi tự test dương tính với Covid-19 gây khó khăn cho chính quyền địa phương trong công tác kiểm soát dịch bệnh. Để chấn chỉnh tình trạng trên và đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện, Chủ tịch UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai các biện pháp cụ thể sau:

1. Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể, UBND các xã, thị trấn nghiêm túc chấn chỉnh lại công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; thống nhất nhận thức và hành động, quán triệt sâu sắc tinh thần “chống dịch như chống giặc”, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và mọi người dân, đề cao kỷ luật, kỷ cương, trách nhiệm của người đứng đầu. Tuyên truyền sâu rộng, thông tin kịp thời về tình hình diễn biến dịch bệnh, các biện pháp phòng chống dịch bệnh phù hợp với thực tiễn địa phương, tăng cường tuyên truyền thông điệp 5K; tuyệt đối không để xuất hiện tư

tưởng, tâm lý, biểu hiện chủ quan, lơ là.

Tăng cường tuyên truyền đến người dân chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hạn chế việc di chuyển đến các tỉnh, thành phố có dịch bệnh. Những người đi về từ các tỉnh, thành phố có dịch bệnh, thực hiện nghiêm việc khai báo y tế, tự theo dõi sức khỏe theo quy định.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, địa phương khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức người lao động tự thực hiện test nhanh định kỳ hằng tuần để kịp thời phát hiện sớm ca bệnh; đặc biệt người làm việc tại các bộ phận có nguy cơ cao như tiếp công dân, bộ phận một cửa, bộ phận khách hàng...

2. Điều chỉ một số hoạt động trên địa bàn xã Bảo Hà

- Tạm dừng hoạt động đón khách tham quan, du lịch tại Di tích lịch sử Đền Bảo Hà, Đền Lúcc xã Bảo Hà **từ 00 giờ 00 phút ngày 17/02/2022** cho đến khi có thông báo mới. Giao Ban Quản lý di tích và Phát triển du lịch huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị và du khách thập phương.

- Tổ chức phong tỏa khu vực xung quanh Đền Bảo Hà **từ 06h00 ngày 17/02/2022** để khoanh vùng, truy vết và xử lý ổ dịch. Giao Ban Chỉ đạo xã Bảo Hà xác định giới hạn, thời gian, thành lập chốt phong tỏa và có phương án đảm bảo nhu yếu phẩm cho khu vực phong tỏa.

- Đối với các hoạt động kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn xã Bảo Hà: Giao Ban Chỉ đạo xã Bảo Hà căn cứ Nghị quyết 128/NQ-CP, các văn bản hướng dẫn và kết quả đánh giá cấp độ dịch để điều chỉnh cho phù hợp. Trước mắt tạm dừng các hoạt động kinh doanh có nguy cơ cao như: Karaoke, mát xa, quán bar, internet, trò chơi điện tử, làm tóc (bao gồm cắt tóc), làm đẹp...; đối với nhà hàng, quán ăn được phép hoạt động nhưng chỉ bán mang về, không phục vụ tại chỗ; cơ sở lưu trú được phép hoạt động nhưng giảm số lượng khách phục vụ và chấp hành nghiêm các quy định về phòng, chống dịch bệnh; đối với Chợ được phép hoạt động và chỉ kinh doanh, buôn bán các mặt hàng thiết yếu theo quy định.

- Đối với hoạt động dạy và học: Tiếp tục thực hiện dạy học trực tiếp, đối với các lớp học có các trường hợp F0 hoặc F1 mà không đủ điều kiện học trực tiếp thì tổ chức học trực tuyến. Căn cứ vào tình hình dịch bệnh Covid-19, giao Phòng Giáo dục và Đạo đạo chỉ đạo các trường học xây dựng phương án dạy và học phù hợp.

3. Trung tâm Y tế

Tích cực, chủ động tham mưu cho UBND huyện, BCD huyện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn huyện.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương kịp thời xử lý các ổ dịch để tránh lây lan ra cộng đồng; đặc biệt, khoanh vùng, xử lý triệt để các ổ dịch đang hoạt động tại xã Bảo Hà, Phúc Khánh, Phố Ràng. Tổ chức test nhanh sàng lọc cho toàn bộ người dân khu vực Đền Bảo Hà (*trong khu vực phong tỏa*) để bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng.

Tăng cường, hỗ trợ cán bộ y tế cho các trạm y tế tại các xã, thị trấn có diễn biến dịch bệnh Covid-19 phức tạp, đặc biệt là xã Bảo Hà.

Chủ trì, phối hợp UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ Chiến dịch tiêm chủng mùa Xuân phòng Covid-19; đồng thời tổ chức tiêm vét cho các trường hợp chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều. Tăng cường thời gian tiêm, kể cả tiêm buổi tối, ngày thứ Bảy, Chủ nhật; thành lập Tổ tiêm lưu động phối hợp với các xã có thể tổ chức tiêm vét tại các Nhà văn hóa thôn, bản hoặc nhà dân.

Rà soát cơ sở vật chất, trang thiết bị, thuốc, hóa chất, sinh phẩm... chủ động có kế hoạch mua sắm bổ sung để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch trên địa bàn huyện; đặc biệt sớm mua sắm bổ sung bộ test nhanh để đáp ứng nhu cầu phòng, chống dịch.

Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện, các cơ quan, đơn vị địa phương đánh giá công tác điều trị F0 tại nhà; kết quả, vai trò hoạt động của Trạm Y tế lưu động, những khó khăn, vướng mắc; báo cáo kết quả đánh giá về Ban Chỉ đạo huyện trong tháng 02/2022.

Thường xuyên theo dõi, nắm bắt thông tin về diễn biến, tình hình dịch bệnh để kịp thời tham mưu cho UBND huyện, Ban Chỉ đạo huyện triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

4. Bệnh viện đa khoa huyện

Tiếp tục đảm bảo công tác thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại Cơ sở thu dung của huyện; cử cán bộ tăng cường, hỗ trợ các địa phương khi có đề xuất.

Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Y tế huyện và các địa phương bố trí nhân lực, vật tư, phương tiện hỗ trợ để tổ chức các điểm tiêm lưu động tại cụm xã và điểm tiêm cố định tại Bệnh viện Đa khoa huyện.

5. Công an huyện

- Chỉ đạo các đơn vị phối hợp với ngành y tế tăng cường điều tra, truy vết thân tộc các trường hợp liên quan đến ca bệnh dương tính để tổ chức cách ly và lấy mẫu xét nghiệm.

- Cử lực lượng hỗ trợ xã Bảo Hà để triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

- Chỉ đạo lực lượng công an cơ sở nắm bắt tình hình di biến động của người dân trên địa bàn. Chủ động phát hiện người dân về từ vùng dịch chưa qua khai báo để xử lý kịp thời, theo quy định.

- Tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh như đeo khẩu trang, tập trung đông người, không khai báo y tế hoặc khai báo không kịp thời; không chấp hành các biện pháp cách ly y tế...

6. Phòng Giáo dục và Đào tạo

Chỉ đạo các trường THCS tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh (học sinh từ 12 đến 17 tuổi) đồng ý cho con, em tham gia tiêm phòng Covid-19; đảm bảo 100% học sinh từ 12 đến 17 tuổi đủ điều kiện tại các trường học được tiêm đủ 02 mũi vắc xin phòng Covid-19.

Chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo các trường học chủ động xây dựng phương án dạy và học phù hợp với diễn biến, tình hình dịch bệnh Covid-19.

Chỉ đạo các Trường mầm non, tiểu học phối hợp với ngành y tế rà soát, lập danh sách để sẵn sàng triển khai tiêm cho trẻ khi có chỉ đạo; tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh học sinh về lợi ích, trách nhiệm của việc tiêm vắc xin phòng Covid-19.

7. Ban Chỉ huy Quân sự huyện: Chủ trì, phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện đảm bảo các điều kiện để tiếp nhận và điều trị các trường hợp F0 tại Cơ sở thu dung của huyện.

8. Trung tâm Văn hóa, thể thao – Truyền thông: Phối hợp với các đơn vị y tế tiếp tục tăng thời lượng phát sóng tuyên truyền về lợi ích của tiêm phòng Covid-19 đối với sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng. Tăng cường thời lượng tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch bệnh để nâng cao nhận thức của người dân.

9. Ban Chỉ đạo/UBND các xã, thị trấn

- Trưởng Ban chỉ đạo/Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chủ động việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và điều chỉnh các hoạt động trên địa bàn thích ứng an toàn theo Nghị quyết 128/NQ-CP và các văn bản hướng dẫn theo cấp độ dịch tại địa phương.

- Chịu trách nhiệm quản lý chặt chẽ, toàn diện và thực hiện nghiêm túc quy trình cách ly, điều trị F0 tại nhà/nơi lưu trú và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định. Kiểm tra các điều kiện đảm bảo cách ly tại nhà/nơi lưu trú trước khi ra quyết định cách ly. Yêu cầu người cách ly cam kết thực hiện đúng các quy định phòng, chống dịch. Tuyệt đối không để xảy ra hiện tượng đang trong thời gian cách ly vẫn đi lại, giao tiếp với những người khác. Phát hiện trường hợp vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định.

- Thực hiện nghiêm việc cách ly các trường hợp F1, cụ thể: Thực hiện cách ly y tế 07 ngày tại nhà, nơi lưu trú, tự theo dõi sức khỏe trong 07 ngày tiếp theo. Tuân thủ 5K, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho, sốt, khó thở, đau rát họng, mất vị giác... thì thông báo ngay cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định; thực hiện xét nghiệm test nhanh SARS-COV-2 2 lần (*lần 1 vào ngày thứ nhất, lần 2 vào ngày thứ 7*).

Lưu ý: Đối với các trường hợp F0, F1 cách ly, điều trị tại nhà, Ban Chỉ đạo/UBND phải ban hành quyết định đồng thời thông báo ngay cho công dân, Tổ Covid cộng đồng để giám sát, quản lý; phải có thông báo treo/dán trước cửa tại nơi dễ quan sát. Trung tâm Y tế tham mưu Ban Chỉ đạo huyện tiến hành kiểm tra đột các xã, thị trấn đối với nội dung trên.

- Tập trung chỉ đạo, triển khai “Thần tốc” và “Thần tốc hơn nữa” trong việc tổ chức việc tiêm vắc xin phòng COVID-19 mũi thứ 3 cho người từ 18 tuổi trở lên và mũi 2 cho trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi. Đặc biệt hoàn thành việc tiêm vắc xin cho những người chưa tiêm và những người tiêm chưa đủ liều.

- Tăng cường vận động Nhân dân không được chủ quan, lơ là, cần tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các quy định phòng, chống dịch COVID-19; đặc biệt việc thực hiện thông điệp 5K “Khẩu trang – Khử khuẩn – Khoảng cách – Không tụ tập – Khai báo y tế” của Bộ Y tế.

- Tiếp tục phát huy vai trò của các tổ công tác tự quản phòng chống dịch COVID-19 tại các thôn bản, tổ dân phố, đặc biệt vai trò của Bí thư chi bộ, Trưởng thôn, Tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận, các đoàn thể ở cơ sở trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền, giám sát chặt chẽ tại cộng đồng, nắm chắc tình hình từng nhà, từng người, tình hình người đi/đến địa bàn và lịch sử di chuyển để có biện pháp phòng chống dịch thích hợp, kịp thời; quản lý chặt chẽ những trường hợp cách ly, điều trị tại nhà.

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch bệnh như không đeo khẩu trang, không khai báo y tế, khai báo y tế không kịp thời; không chấp hành các biện pháp cách ly y tế...

Trên đây là kết luận của đồng chí Tô Ngọc Liễn – Chủ tịch UBND huyện, Chỉ huy trưởng Trung tâm Chỉ huy phòng, chống dịch COVID-19 huyện tại cuộc họp ngày 16/02/2022; Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TT. Huyện ủy;
- TT. HĐND huyện;
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo PCDB;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, TH.

**KT. CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG**

Nguyễn Văn Lý